



ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๐๖ วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก ชาญฤทธิ์ พลิกานนท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และคณะเดินทางไปมอบถังบรรจุน้ำ ขนาด ๒,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ถัง ตู๋ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้านให้แก่ท่านพระครูสุจิตวัชรภรณ์ เจ้าอาวาสวัดหลายหิน อำเภอสี จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดหลายหิน อำเภอสี จังหวัดลำพูน

อ่านข่าวประจำวัน ทอ. ย้อนหลังได้ที่...



“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx



**รองเสนาธิการทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนิน
โครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหารอากาศ ณ กองบิน ๒๓**



พลอากาศโท ศิริพล ศิริทรัพย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินโครงการบ้านพักสวัสดิการข้าราชการทหารอากาศ ณ กองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศเอก วิสูตร อินทร์จำ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

คณะกองทัพอากาศเวียดนาม เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน



พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน ให้การต้อนรับ Colonel Nguyen Phung Tuan, Deputy Chief of Air Staff (Leader Group), Vietnam Air Defense and Air Force และคณะ เยี่ยมชมกิจการโรงเรียนการบิน เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองบัญชาการโรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม

เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ ตรวจเยี่ยมสายวิทยากรขนส่ง กองบิน ๕



นาวาอากาศเอก อธิพล สนแจ้ง เสนาธิการกรมขนส่งทหารอากาศ และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสายวิทยากรขนส่งและรับฟังการบรรยายสรุป กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศเอก อนิรุทธ์ รัฐพร ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ อาคารบรรยายสรุปฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี



นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๒ เข้าร่วมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด/อำเภอ เป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย รวมทั้งทดสอบการใช้แผนเผชิญเหตุ ในการอำนวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานทหาร หน่วยงานพลเรือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรสาธารณกุศล อาสาสมัคร สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม โดยกำหนดให้สถานการณ์อุทกภัยเป็น สถานการณ์การฝึกหลักในรูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ (Functional Exercise : FEX) เพื่อทดสอบและประเมินขีดความสามารถของบุคคลที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเฉพาะด้านรวมทั้งบทบาทที่ใช้ในการเผชิญเหตุกับสถานการณ์อุทกภัย (น้ำท่วมขัง, น้ำท่วมฉับพลัน) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สัมมนาจัดเลี้ยงมนฉิมพา จังหวัดลพบุรี

กองบิน ๗ จัดการอบรมโครงการเครือข่ายชาวประชาชน



นาวาอากาศเอก อนุรักษ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเครือข่ายชาวประชาชน กองบิน ๗ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นคงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการกิจของหน่วยในพื้นที่รับผิดชอบ และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสนับสนุนการใช้กำลังทางอากาศ และรักษาความปลอดภัยของที่ตั้งของหน่วย โดยมีวิทยากรภายใน และภายนอก กองทัพอากาศ มาให้ความรู้แก่เครือข่ายชาวประชาชน กองบิน ๗ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมฐปะเตมีย์ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์



นาวาอากาศเอก สุนทร ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศสิงคโปร์ โดยมี LTC LEE YEW CHERN BENJAMIN gxHo หัวหน้าคณะกองทัพอากาศสิงคโปร์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่

การแข่งขันการปฏิบัติการไซเบอร์ ประจำปี ๒๕๖๑ (Cyber Operations Contest 2018)

ขอเชิญข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และนักเรียนทหาร สังกัดกองทัพอากาศ ร่วมชมการแข่งขัน การปฏิบัติการไซเบอร์ ซึ่งด้วยรางวัลผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๑ (Cyber Operations Contest 2018) และชมการจัดแสดงนิทรรศการจากบริษัทชั้นนำด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ ในวันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗๓๐ - ๑๑๐๐ ณ หอประชุมกานตรัตน์

กองเวชศาสตร์ป้องกัน ของดการให้บริการเพื่อจะทำการตรวจร่างกายผู้สอบคัดเลือกเข้ากองทัพอากาศ

เนื่องด้วยกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ มีภารกิจตรวจร่างกายคัดเลือกบุคคลพลเรือน เข้าเป็นข้าราชการผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นกองทัพอากาศ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงเวลา ๐๗๓๐ - ๑๒๐๐ จึงขอแจ้งให้บริการตรวจสุขภาพทุกประเภท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองเวชศาสตร์ป้องกัน โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๖๐๐

สำนักงานเคเบิลทีวีกองทัพอากาศทดลองออกอากาศแพร่ภาพข่าวสารทาง RTAF Channel

สำนักงานเคเบิลทีวีกองทัพอากาศ ดอนเมือง ได้ทดลองออกอากาศแพร่ภาพข่าวสารประจำวัน ข่าวประชาสัมพันธ์ และข่าวบริการของกองทัพอากาศ รวมทั้งสาระน่ารู้ที่มีประโยชน์อีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป สมาชิกสามารถติดตามรับชมได้ทาง RTAF Channel (ระบบดิจิตอล ช่อง ๕๐ และระบบอนาล็อก ช่อง ๑๒) เป็นประจำทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๗๓๐ - ๑๐๐๐ หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อติชมรายการ สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานเคเบิลทีวี กองทัพอากาศ ดอนเมือง โทร.๐ ๒๕๓๔ ๒๘๑๖

กรมสวัสดิการทหารอากาศขอแจ้งยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ

จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

- สมาชิกทั้งหมด เมื่อสิ้น พฤษภาคม ๒๕๖๑	๖๐,๑๘๒	คน
- ขึ้นทะเบียนใหม่ (เก็บเงินสงเคราะห์เดือน มิถุนายน๒๕๖๑)	๒๘๙	คน
- ขอคืนสภาพสมาชิก	๖	คน
- สมาชิกถูกถอนสภาพชั่วคราว	-	คน
- ลาออกจากสมาชิก	๒	คน

จำนวนสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศเสียชีวิต ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๑ คน หักเงินสงเคราะห์จากสมาชิกเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๗๓.- บาท / สมาชิก

การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศ เป็นสวัสดิการที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวของกองทัพอากาศ ได้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพให้เป็นไปอย่างสมเกียรติ โดยมีได้ประสงค์จะหากำไร ปัจจุบันมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการสังกัดกองทัพอากาศและครอบครัวอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิก หากเกิดการสูญเสียชีวิตอาจส่งผลให้ประสบความเดือดร้อนและหากการฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพอากาศมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้กิจการเจริญก้าวหน้า สามารถให้การสงเคราะห์เงินค่าจัดการศพได้มากขึ้นและทั่วถึง เป็นการพึ่งพาตนเองของกองทัพอากาศอย่างมั่นคงและยั่งยืนด้วยจิตสำนึกความรักความรับผิดชอบต่อกองทัพอากาศอันเป็นองค์กรของเรา ชาวกองทัพอากาศทุกคน สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๑๕ - ๖, ๐๒ ๕๓๔ ๓๘๗๒ และ ๐๒ ๑๕๕ ๒๓๕๙ /www.cremation.rtaf.mi.th